



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๒๕ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๐๕

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

โครงการ Rubber City ในรัฐเกดดาห์มุ่งไปที่การเจรจาสามฝ่าย

“มาเลเซียกำลังอยู่ในระหว่างการทำงานเพื่อจะได้แสวงหามติในประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโครงการ “Rubber City” ในรัฐเกดดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Traiangle)”

Datuk Nik Azman Nik Abdul รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องหนึ่งที่จะประชุม IMT-GT Leaders’ Summit จะมีการหารือกันในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ณ เกาะลังกาวิ โดยมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Rubber City ก็คือข้อเสนอสถานที่ตั้งของ Rubber City ซึ่งที่ประชุมจะต้องหามติเรื่องนี้ โดยทั้งสามประเทศได้แสดงความสนใจในโครงการ Rubber City ในส่วนของมาเลเซียได้กำหนดให้ Bukit Ketapang ที่ Padang Terap เป็นสถานที่ตั้งของ Rubber City ซึ่งมีพื้นที่ ๔๐๐ เฮกเตอร์ และการหารือกับบริษัท Tradewind Plantation Bhd. ที่จะบริหารจัดการโครงการนี้ก็มีความคืบหน้า ขณะที่รัฐบาลกลางของมาเลเซียจะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ Rubber City จะเกี่ยวข้องทั้งกับกิจกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมยาง รวมทั้งกระบวนการผลิตและการผลิตวัตถุดิบ โดยไทยและอินโดนีเซียสามารถป้อนวัตถุดิบไปยัง Rubber City ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมของมาเลเซีย เช่น อุตสาหกรรมถลุงมียาง และยางรถยนต์

ส่วนประเด็นอื่นที่จะหารือกันในที่ประชุม IMT-GT รวมถึงการก่อสร้างสะพานแห่งที่สองเพื่อเชื่อมระหว่างสุโงโกลกับรันเตาปันจิงซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี ๒๕๕๙ สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อที่จะพิจารณาประเด็นเรื่องความแออัดของการจราจรที่สะพานข้ามที่สุโงโกลระหว่างพรมแดนไทย-มาเลเซียนั้นได้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังวางแผนจะก่อสร้างสะพานอีกแห่งหนึ่งเพื่อเชื่อมระหว่างตากใบของไทยกับ Pengkalan Kubor ของมาเลเซียซึ่งหากพื้นที่เหล่านี้ได้รับการพัฒนา สะพานดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดระเบียบแต่ยังทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปถึงกลันตันและตรังกานู

ที่มา : Bernama

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

คาด เศรษฐกิจของรัฐซาราวักโต ๔% ในปีนี้

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐซาราวักคาดว่าจะอยู่ที่ ๔% ในปี ๒๕๕๘ จากการขับเคลื่อนของภาคบริการและการก่อสร้าง เทียบกับ ๕% ในปี ๒๕๕๗ และ ๔.๗% ในปี ๒๕๕๖

ในปี ๒๕๕๘ การเติบโตของภาคบริการคาดว่าจะอยู่ที่ ๕% และ ๔.๒% ในภาคอุตสาหกรรม ๕% ในภาคก่อสร้าง (เนื่องโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ของรัฐบาลที่อยู่ในระยะสุดท้าย) ๒.๖% ในภาคเหมืองแร่จากการขุดเจาะน้ำมัน ๒ แห่งในรัฐซาราวัก ขณะนี้การเติบโตของภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะอยู่ที่ ๒% เนื่องจากการตกต่ำของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนร้านอาหารและโรงแรมที่פקคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การตกต่ำของราคาน้ำมันคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมซึ่งอาจบั่นทอนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมให้แยกลง การบริโภคของภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว ๕.๓% เนื่องจากการระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระยะสั้นจากการใช้ภาษี GST โดย GST อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าบางประเภทและบริการเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียในปีนี้น่าจะสามารถจัดการได้เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคในสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพมี GST เป็นศูนย์หรือได้รับการยกเว้นจากการเสีย GST

ที่มา : New Straits Times

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

เงินริงกิตอาจแข็งค่าขึ้น ๕% ในปลายปีนี้

“เงินริงกิตได้รับการคาดหมายว่า จะแข็งค่าขึ้น ๕% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปีนี้ เนื่องจากเงินดอลลาร์ในปัจจุบันมีเสถียรภาพ” นาย Paul Donovan, Managing Director ของ UBS Investment Bank กล่าว

นาย Paul Donovan กล่าวต่อไปว่า เงินริงกิตคาดว่าจะแข็งค่าขึ้นอยู่ในช่วง ๕% นี้หากไม่มีอะไรมากระทบอย่างทันทีทันใด อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับเงินริงกิตจะยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินริงกิตกับดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ได้เป็นตัวชี้ที่ดีที่สุดที่จะวัดความอ่อนแอหรือความแข็งแกร่ง แต่จะต้องดูว่า เงินริงกิตเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคด้วย

ส่วนกรณีราคาน้ำมันโลกที่ส่งผลกระทบต่อเงินริงกิตนั้น นาย Paul Donovan ก็คาดว่า ผลกระทบดังกล่าวจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้ และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีต่อปี ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำก็อาจจะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนื่องจากเงินปันผลที่จ่ายไปยังรัฐบาลในปีนี้อยู่ในระดับต่ำอาจเป็นไปได้ที่จะยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงปีหน้า

อนึ่ง นาย Paul Donovan คาดว่า ราคาน้ำมันจะค่อยๆกลับไปสู่ที่ราคา ๘๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลจากราว ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลภายใน ๓ ปี

ที่มา : Bernama
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตทำงานของคนแรงงานต่างชาติจะยังคงเดิม

“ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนแรงงานต่างชาติ (PLKS) จะยังคงอยู่ที่ ๑๒๕ ริงกิตเช่นเดิม” บริษัท MY E.G. Services Bhd. (MyEG) กล่าว

รัฐบาลมาเลเซียจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการอำนวยความสะดวกจำนวน ๓๕ ริงกิตสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนแรงงานต่างชาติซึ่งจัดเก็บโดย MyEG

ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียจะมีการระบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนแรงงานต่างชาติทางออนไลน์มาใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ที่มา : Bernama
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคมาเลเซียขยายตัวเพิ่มขึ้น

มาเลเซียกำลังร่วมกับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัวการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม personal care

นาย Nielson, CEO ของ Kaushal Upadhyay กล่าวว่า ข้อมูลจาก Global Survey on the Future of Grocery พบว่า อย่างน้อยที่สุด ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (๕๑๘ ราย) ตั้งใจที่จะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ภายใน ๖ เดือนข้างหน้า เช่น แชมพู ครีมนวด และครีม/สบู่อาบหน้า ส่วนสินค้า top ๑๐ อื่นๆที่ผู้บริโภคมาเลเซียจะซื้อผ่านทางออนไลน์ใน ๖ เดือนข้างหน้า รวมถึง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน โลชั่น และราว ๑๖% ของผู้บริโภคมาเลเซียยังคงระแวงระวังกับการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยส่งตรงถึงบ้านหรือใช้คู่มือที่ได้จากการใช้บริการทางออนไลน์และโทรศัพท์มือถือในการสินค้าผ่านทางออนไลน์ ขณะนี้มีเพียง ๙% ของผู้บริโภคมาเลเซียยังเต็มใจที่เดินทางไปซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิม

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตสร้างแรงกดดันให้ตลาดสดสูญหายไป ผู้บริโภคชาวมาเลเซียชื่นชอบช่องทางสมัยใหม่ ขณะที่เพียง ๑๘% ที่ยังสนับสนุนตลาดสดอยู่เมื่อซื้ออาหารและของชำใน ๑๒ เดือนข้างหน้า

ผู้บริโภคมาเลเซียราว ๑ ใน ๔ รู้สึกว่า การช้อปปิ้งในห้างค้าปลีกเป็นเรื่องสนุกในการใช้เวลากับตนเองและครอบครัว ขณะที่ ๒๔% เห็นว่า การช้อปปิ้งของชำเป็นเรื่องสนุกและเป็นประสบการณ์

ที่มา : Bernama

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

MITI ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น

MITI ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้อยู่ที่ ๒๕% ของมูลค่าการส่งออกรวมภายในปี ๒๕๖๓ (๒๐๒๐)

Datuk Seri Mustapha Mohamed รัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและการค้า (MITI) ของมาเลเซีย กล่าวว่า SMEs มีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสนอโอกาสสำหรับการค้าและการจ้างงาน ปัจจุบัน ๑๗% ของมูลค่าการส่งออกรวมมาจากการบริการของ SMEs และ MITI ก็มั่นใจตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นได้แม้ว่าจะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายอย่าง

MITI ได้ทำการส่งเสริมการบริการที่ส่งออกโดย SMEs ไปต่างประเทศ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น ข้อมูลจากรายงานของ MITI ประจำปี ๒๕๕๗ กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๗ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียอยู่ที่ ๕.๙% โดยมีมูลค่าการค้ารวม ๑.๔๕ ล้านล้านริงกิต เทียบกับ ๑.๓๗ ล้านล้านริงกิตในปี ๒๕๕๖ โดยมูลค่าการส่งออกของมาเลเซียขยายตัว ๖.๔% (มูลค่า ๗๖๖.๑๓ พันล้านริงกิต) มาจากการขับเคลื่อนของอุปสงค์ที่สูงขึ้นภายในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในเอเชียและยุโรป ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัว ๕.๓% (มูลค่า ๖๘๓ พันล้านริงกิต) มาจากการขับเคลื่อนของอุปสงค์ภายในประเทศเนื่องผู้บริโภคท้องถิ่นกำลังมีความทันสมัยมากขึ้น

ที่มา : Bernama

๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

ธุรกิจค้าปลีกในมาเลเซียปี ๒๕๕๖ มีถึง ๓๗๐,๗๒๕ แห่ง

ในปี ๒๕๕๖ จำนวนธุรกิจค้าปลีกที่จัดตั้งในมาเลเซียมีทั้งสิ้น ๓๗๐,๗๒๕ แห่ง

ข้อมูลจาก Department of Statistics ระบุว่า จำนวนธุรกิจค้าปลีกย่อยๆมี ๒๖๐,๖๖๔ แห่ง (๗๐%) รองลงมาคือ ธุรกิจค้าส่ง (๕๗,๐๕๐ แห่ง) และธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ (๕๓,๐๑๑ แห่ง) โดย ๓๗๐,๗๒๕ แห่งเป็นการดำเนินธุรกิจในมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าการขายสินค้าและบริการ ๘๔๑.๖ พันล้านริงกิตในปี ๒๕๕๖ ส่วนธุรกิจย่อยของธุรกิจค้าส่งมีมูลค่า ๔๔๒.๒ พันล้านริงกิต (๕๒.๕%) ธุรกิจย่อยของธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์คิดเป็นเป็นมูลค่า ๒๗๙.๑ พันล้านริงกิต และ ๑๒๐.๔ พันล้านริงกิต ตามลำดับ ทั้งนี้ ธุรกิจค้าปลีกสร้างการจ้างงานรวม ๑.๗ ล้านคน โดย ๕๓.๖% เป็นการจ้างงานในธุรกิจย่อยของธุรกิจค้าปลีก และอัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยของธุรกิจค้าปลีกโดยรวมที่ ๒,๔๑๐ ริงกิต

อนึ่ง ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจค้าปลีกมีการจ้างงาน ๑.๔ ล้านคน โดย ๗๐% เป็นการจ้างงานเต็มเวลา

ที่มา : Bernama
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘